

SINH VIÊN Ở TRỌ RIÊNG CHỦ GIỜ ĐÃ TRỞ THÀNH MỘT TRÀO LƯU VÀ ĐI CÙNG VỚI ĐÓ LÀ NHỮNG CẢNH NGÚA TAI, GAI MẮT. CHÚNG TÔI ĐÃ CÓ DỊP “MỤC SỞ THỊ” NHIỀU KHU TRỌ Ở PHÙNG KHOANG, MỸ ĐÌNH, TRIỀU KHÚC... NƠI CÓ RẤT ĐÔNG SINH VIÊN CÁC TRƯỜNG ĐH, CĐ TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI THUÊ TRỌ ĐỂ TÌM HIỂU NHỮNG GÓC KHUẤT TRONG XÓM TRỌ SINH VIÊN NƠI NÀY.



BI HÀI NƠI XÓM TRỌ SINH VIÊN

“VÔ DUYÊN” NHƯ SINH VIÊN

Buổi chiều, cứ thấy Cường, CĐ Xây dựng đi học về là cả chục nữ sinh ở xóm trọ cuối đường Trung Văn (Từ Liêm, Hà Nội) lại “hỏa tốc” làm ngay những việc cần sử dụng đến nước. Vì khi Cường đã ôm quần áo đi tắm họ chỉ còn nước đóng cửa ngội trong phòng mà chờ. Có muốn giặt giũ, nấu ăn gì thì cũng chịu vì cậu Cường này không chịu vào nhà tắm mà trần như nhộng tắm ngay ở bể nước như ở chốn không người. “Thật là vô duyên, không ngờ lại có người như thế!”, một nữ sinh bức xúc. Khi mọi người trong xóm lên tiếng nhắc nhở thì Cường thần nhiên quay sang đổ lỗi cho cái nhà tắm, nước đọng lại tắm không nổi. Trơ trên hơn, cậu ta còn tỉnh bơ: “Mình chỉ tắm có mấy phút thôi mà.” Khổ nỗi, khi mọi người trong xóm trọ muốn đi vệ sinh hay có việc gì cần đến nước là cũng phải “nhìn” do không ít lần mấy cô sinh viên mới đi học về là cất cặp, chạy ra nhà vệ sinh thì “chết điếng” vì gặp Cường đang tắm trưởng.

Tuy nhiên, câu chuyện của khu nhà trọ ấy vẫn còn là “quá thường” so với “cực hình” mà 10 phòng trọ tại một con ngõ trên đường Nguyễn Trãi (Thanh Xuân, Hà Nội) từng nếm trải. Xóm trọ này có một đôi vợ chồng sinh viên (chàng học Kiến Trúc, nàng học CĐ Xây dựng). Cả hai đều có chung sở thích là “tắm tiên chung”

mặc cho cả xóm trọ bao phen kinh hãi. Đặc biệt, anh chàng này có “sở thích đặc biệt” là vào trong phòng mới mặc đồ. Do vậy, khi tắm xong, chàng ta cứ “trần như nhộng” băng qua các phòng phía trước để về phòng khiến không ít sinh viên phải đỏ mặt vì ngượng.

Nhiều khu trọ ở phố Triều Khúc (Thanh Trì, Hà Nội) còn bị trạ trần bởi tiếng hát của Duy, sinh viên ĐHGTVT. Vốn có niềm đam mê ca hát, cứ lúc nào rồi, Duy lại ôm cây đàn guitar vừa gảy vừa cùng hai cậu bạn cùng phòng ngẫu nhiên. Duy hát nhiều, hát say sưa bất cứ lúc nào. Sáng dậy, hát. Trưa hát. Tối học xong, Duy cũng hát. Nếu giọng ca trầm ấm còn đỡ nhưng Duy có một giọng khàn khàn đến khó chịu, mỗi khi cậu hát là cả xóm trọ lại bị “khủng hoảng tinh thần”, “ô nhiễm tiếng ồn không khí”. Chưa hết, cứ vài ba ngày phòng trọ của Duy lại vang tiếng “Hò zô”, nằng nệ can chén. Mỗi lần như thế, phòng Duy lại tụ tập rất đông, thôi thì một khi chén đã đầy là mọi người lại tha hồ ca hát. Tiếng đàn, tiếng hát lẫn tiếng xoong nổi, bát đĩa leng keng, đầy những âm thanh hỗn tạp. Có khi 1-2 giờ sáng tiệc mới tàn. “Xóm trọ mình nhiều lần góp ý, những tưởng phòng Duy tiếp thu nhưng đâu rồi lại vào đấy. Bọn mình ở đây, phải thức chung với với những bữa tiệc thâu đêm bên phòng Duy là chuyện thường”, Hà Linh, Trường ĐH HN tỏ vẻ cam chịu.

BI HÀI “CHỒNG CHUNG VỢ CHA”

Chuyện “sống thử” giờ đây không còn là điều quá xa lạ trong giới sinh viên ở trọ nhưng có lẽ cảnh sinh viên sống “quần cư” thì mới diễn ra thời gian gần đây.

Đó là chuyện của Nam và Bình ở một khu trọ tại Triều Khúc (Tân Triều, Thanh Trì) cả hai thuê phòng ở đây cũng đã được hơn một năm. Thời gian đầu chỉ có hai anh chàng sớm hôm đèn sách nhưng mấy tháng nay, hai cậu đều có người yêu thì mọi thứ lại khác. Không như những cặp đôi sinh viên khác mỗi người một nhà cho thoải mái, riêng tư, cả Nam và Bình đều chung kế sách “chung phòng thối tình chung”. Thùy Dung, một sinh viên trong xóm trọ kể: “Ban đầu, khi có người yêu đến cả hai chàng mang chiếu xuống nằm dưới sàn hoặc đi qua hàng xóm ngủ nhờ nhưng được mấy bữa thì leo lên giường ngủ với mấy nàng luôn.

Không giống như Nam và Bình, Việt (quê Quảng Ninh) trọ ở khu Nhân Mỹ (Mỹ Đình, Từ Liêm) lại chơi chiến thuật chia sẻ tiền phòng với vài ba “cô em họ”. Đang lần la làm quen với mấy người trong xóm thì chúng tôi chợt thấy Việt ôm ba lô, quần áo tất tả chạy sang: “Bỏ của cái Hoa sắp đến chơi, mấy người cho em tá túc một lát nhé!”. Huy, người cùng xóm trọ bông đùa: “Chú có cô em họ xinh thế, làm mối cho anh đi” thì được Việt phân trần: “Em họ gì

đâu anh, nó ở cùng quê em. Hồi nó học lớp 12, về quê em thường bảo khi nào thi đỗ đại học thì về phòng anh ở luôn cho vui". Rồi Dũng nói thêm: "Không ngờ nó đỗ thật, cứ ngỡ nó kiếm chỗ nào trọ ai ngờ cứ nằng nặc đòi về ở cùng. Được một thời gian, nó kéo một đứa bạn về ở nữa". Lúc đầu, Việt cũng đồng ý nhưng dần dà thấy có hai "cô em họ" cũng hay hay vì tự nhiên có người lo cơm nước, giặt giũ. "Mấy anh xem, cả xóm này có ai được "hầu hạ" cơm bung nước rót như em đâu, tự nhiên thành anh hùng cứu hai mỹ nhân. Lại còn được chung chi tiền phòng nữa, nếu không một mình em trả tiền phòng triệu ruỡi, kham sao nổi". Tôi buột miệng hỏi: "Chắc cậu ga lăng nên chấp nhận nằm dưới nền?" thì

nên phải ở gần trường để tiện đi lại. Minh chứng cho tình yêu của mình, Thủy hăm hờ dọn qua phòng Hưng mà không một chút e dè, ngần ngại.

Sống với "chồng hờ" và em chồng gần một năm thì thấy dần tình cả xóm trọ đang bu quanh căn phòng của "cặp ba" này. Cả dãy trọ nháo nhác khi chỉ thấy một mình Thủy ôm bụng quần quai. Thủy đang trở dạ và lập tức taxi được gọi đến đưa nàng ra bệnh viện. Sau đó mấy hôm, Thủy trở về với đứa con đỏ hồng trên tay còn hai anh chàng đẹp mã "có trách nhiệm" thì chẳng thấy bóng dáng. Khi một cô gái trong xóm trọ hỏi sao không gọi điện cho Hưng để cả hai cùng có trách nhiệm với đứa bé thì Thủy vừa ôm con vừa khóc: "Nói thật, giờ

còn nhiều thi được 100-200 nghìn, người nào ít thi 30-50 nghìn. Tuy vậy cũng đủ cả hội sát phạt nhau đến nửa đêm. Ai thua thắng không biết, chỉ biết tiền chung cuộc sẽ được dồn cho cuộc nhậu vì "đánh bài khuya đôi lắm!", một thành viên cho biết. Âm thanh tiếng sát phạt, nhậu nhẹt đến văng tục, chửi bới nhau làm cho cả xóm trọ mất ngủ. Thanh Nga, người ở cùng xóm trọ bức xúc: "Nhiều hôm, họ sát phạt, nhậu nhẹt cả đêm rồi hò hét, chửi bới làm bọn mình học cũng không được, ngủ cũng không xong. Có hôm cãi vã chuyện tiền nong mà cả hội đánh nhau.

Đau đầu nhất là cảnh sinh viên "sống chung" cùng cave. Cách dãy trọ của Vinh không xa là dãy trọ cách biệt riêng chủ nhưng khổ nổi là có cave sống cùng. Nhiều sinh viên khi chuyển đến đây mới "tê ngựa" khi biết chuyện, người gia đình khấm khá còn có thể chuyển đi chấp nhận mất một tháng tiền thuê phòng, người "gia cảnh bản hàn" đành ở lại hằng ngày thấy những cảnh "trái tai gai mắt". Trần Thị Hạnh, quê Nghệ An (SV năm nhất Trường ĐH Công nghiệp) suốt ngày ca cẩm: "Họ ngày thì ngủ, đêm mới hoạt động. Nhiều lúc em vừa chợp mắt chút là những âm thanh 'dị thường' từ phòng bên phát ra, không muốn mà vẫn phải nghe".

Sống chung với cave, phiền toái, nhức mắt đã đành nhưng chùng đó là chưa đủ. Không ít nam SV còn bị các nàng "mất xanh mỏ đỏ" gạ gẫm. Những ả này không khó khăn gì để nắm bắt được tâm lý của các "cậu em" trọ xa nhà, thiếu thốn tình cảm nên dễ dàng tấn công. Vũ Nam (ĐH Kiến trúc) nhớ lại: "Cách đây hai tháng em cũng trọ cùng với mấy cô cave, có lần người ta còn xin số điện thoại rồi nửa đêm gọi điện giọng rất là lời". Lần khác, khi Nam ở phòng một mình, một cave hàng xóm liền qua và nhanh chóng trút bỏ quần áo rồi ôm chầm lấy cậu. Nam sợ quá vụt chạy ra ngoài. Với Nam còn giữ được mình nhưng không ít nam sinh sống buông thả đã "dính bẫy tình". Phút chốc, họ trở thành "chồng hờ" của cave dù người xung quanh dị nghị nhưng vẫn thản nhiên chung sống mà không lường trước được những hậu quả khó lường.

HỒ DUY



Việt lí nhí: "Bình thường là thế nhưng mùa đông trời lạnh, mấy cô em thương mình co ro nên bảo lên nằm cùng thêm chăn thêm chiếu cho ấm!".

Cảnh "chồng chung vợ chạ" của Thủy còn khiến ai từng nghe không khỏi nhói lòng. Quê ở Thanh Hóa, ngày nhập học trường ĐH Hà Nội Thủy đã lao theo "tiếng sét ái tình" với Hưng – một chàng trai Hải Phòng đẹp mã học trên một khóa. Hai người trọ hai nơi nên nhiều khi "anh ấy ngại sang bên này", vì thế Thủy không ngần ngại để nghị Hưng về ở cùng phòng mình cho đỡ tốn kém, lại dễ bề chăm sóc và gần gũi nhau. Thế nhưng, Hưng lại muốn Thủy sang ở cùng phòng trọ của mình vì có Hữu, thằng em họ xa sức khỏe không được

em cũng chẳng biết cha của đứa bé là ai vì không những quan hệ với Hưng mà em còn mấy lần ngủ cùng với Hữu khi Hưng vắng nhà".

SÒNG BẠC VÀ CAVE!

Tại một phòng trọ 3 sinh viên nam trường ĐHX gần khu chợ Phùng Khoang (Từ Liêm, Hà Nội) đêm xuống (nhất là dịp cuối tuần) thành nơi sát phạt đỏ đen. Theo một vài sinh viên cùng dãy trọ của 3 sinh viên trên, lúc đầu họ chỉ đánh giải trí vì tụ tập bạn bè cho vui, rồi châu café, châu nhậu và cuối cùng là đánh ba cây, tá lả ăn thua tiền bạc. "Chơi bài giải trí thì nhặt thếch, phải có chút "mồi" mới hăng!", Vinh, một trong ba sinh viên ở phòng đó hồ hào. Người nào